
 

 

BYGGÐASAMLAG VESTFJARÐA UM MÁLEFNI FATLAÐS FÓLKS 

 

Stjórnarfundur 5 nóvember 2018. 

Fundurinn haldinn á Hólmavík, kaffi Riis kl 10:30-14:30 

Mættir voru: Þorgeir Pálsson sveitarstjóri Strandabyggðar, Jón Páll Hreinsson bæjarstjóri 
Bolungarvíkur, Rebekka Hilmarsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar, Ingibjörg Benediksdóttir  og 

Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, ásamt framkvæmdastjóra BsVest Sif Huld 
Albertsdóttir sem einnig ritaði fundargerð. 

Einnig komu til fundar undir liðnum önnur mál a)  Margrét Geirsdóttir félagsmálastjóri 

Ísafjarðarbæjar og Þóra Marý Arnórsdóttir ráðgjafi í málefnum fatlaðs fólks hjá Ísafjarðarbæ 

Dagskrá fundarins: 

 
1. Fundargerðir stjórnar frá 13 september sl. 

Lögð fram til kynningar, var samþykkt í tölvupósti þann 14 september sl. 
 

2. Fundargerðir verkefnahóps. 
Lögð fram til kynningar. Samþykkt í tölvupósti þann 13 september sl. 
 

3. Samþykktir BsVest. 
Lagðar fram til kynningar. Breytingar áttu sér stað á auka-aðalfundi þann 5 okt sl. vegna nýrra 
laga um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, eingöngu var um að ræða 
orðalagsbreytingu. 
 

4. Breytingar á starfi framkvæmdastjóra, sjá bókun stjórnar 7 febrúar s.l. 
Lagt fram til kynningar. Samþykkt á fundi þann 7 febrúar sl. að starf framkvæmdastjóra færist 
nánar og meira inn til sveitarfélagana. 
 

5. Fjárhagsáætlun 2019. 
Lögð fram til kynningar. Fyrsta áætlun jöfnunarsjóðs liggur fyrir og gert er ráð fyrir að 
Vestfirðir fái framlög frá jöfnunarsjóð upp á  446.692.000 kr. og almenn framlög 
sveitarfélagana nemi 75.399.000 kr. Samtals gerir þetta 522.091.000 kr. Inn í framlögum 
jöfnunarsjóðs er innviðajafna þar sem Vestfirðir fá 40.905.000 kr. sem er vegna fjarlægða og 
fjölda sveitarfélaga innan þjónustusvæðis. 
 

6. Samstarfs og þjónustusamningar. 
Lagðir fram til kynningar. Breytinga er þörf á samstarfs og þjónustusamningum vegna nýrra 
laga um fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 sem tóku gildi þann 1 
október sl. Framkvæmdastjóra falið að útbúa nýja samstarfs og þjónustusamninga í samstarfi 
við verkefnahóp BsVest 
 

7. Uppgjör við FV vegna ársins 2017/2018. 
Lagt fram til kynningar og framkvæmdastjóra falið að greiða upp skuldina við FV. 
 

8. Viðbótarframlag 2018.  
Lagt fram til kynningar. Umræða átti sér stað á fundinum og að svo stöddu mun stjórn ekki 
ráðstafa framlaginu. 
 

Klukkan 13:55 Margrét Geirsdóttir félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar og Þóra Marý Arnórsdóttir 

ráðgjafi í málefnum fatlaðs fólks hjá Ísafjarðarbæ koma inn á fund. 



 

 

BYGGÐASAMLAG VESTFJARÐA UM MÁLEFNI FATLAÐS FÓLKS 

9. Önnur mál. 
a) Hvesta. 

Margrét Geirsdóttir félagsmálastjóri Ísafjarðarbæjar fer yfir greinargerð um Hvestu, 
breytingarmöguleikar vegna fjölda starfsfólks í Hvestu. Stækka þarf húsnæðið og breyta 
að þörfum starfsfólks.  
Lagt fram til kynningar, umræður áttu sér stað á fundinum. 

Margrét Geirsdóttir og Þóra Marý Arnórsdóttir yfirgefa fundinn. 

b) Guðmundur Gunnarsson bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, fer yfir málin varðandi úrsögn 
Ísafjarðarbæjar. 

 

Klukkan 14:20 Framkvæmdastjóri yfirgefur fundinn. Jón Páli Hreinssyni falið að rita undir 10. 
lið fundargerðar. 

10. Kosning formanns og varaformanns 
 
Rebekka Hilmarsdóttir var kjörinn formaður stjórnar. 
Þorgeir Pálsson var kjörinn varaformaður stjórnar. 

 

Fundi slitið 14:30  
 

Sif Huld Albertsdóttir 
Framkvæmdastjóri BsVest 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


